

ด่วนมาก

ที่ ศธ ๐๔๒๑๖/๑๙๙๙



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา ๒๕๕๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษา ผลงานระดับดีเด่น รางวัล MOE AWARDS
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม การสืบสานวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้ อันเกิดจากสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม ในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ในการนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างผลงาน และนวัตกรรมจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษา ผลงานระดับดีเด่น รางวัล MOE AWARDS กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อรับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้แจ้งหน่วยงานและ สถานศึกษาในสังกัด ส่งผลงานเข้ารับรางวัลดังกล่าว รายละเอียดตามหลักเกณฑ์ที่ส่งมาพร้อมนี้ โดยสามารถดาวน์โหลด หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือก บุคคล หน่วยงาน สถานศึกษา ผลงานระดับดีเด่น รางวัล MOE AWARDS กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้ที่ www.skp.moe.go.th และเมื่อดำเนินการพิจารณาคัดเลือกและรับรอง ผลงานเรียบร้อยแล้ว ขอให้ส่งผลงานไปที่ สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ ๐๒-๖๒๘-๖๓๙๕-๗ และ ๐๒-๖๒๘-๖๓๙๙

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มเสริมสร้างขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๔ - ๕
โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๐๕๐๓